

Thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 18/5/1965 của Tỉnh ủy Thái Bình: "Bất kể tình huống nào cũng phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tốc độ sản xuất", Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên cả 3 mặt: lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp với mục tiêu "5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ". Để rút ngắn thời gian thực hiện mục tiêu đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, Thái Bình đã tập trung quy hoạch lại đồng ruộng; điều chỉnh lại diện tích, cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng xã; thực hiện tưới, tiêu chủ động kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giải phóng sức lao động. Với không khí lao động "Tất cả cho tiến tuyến", với tinh thần "Địch đi là tiếp tục sản xuất", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ", vượt qua khó khăn, gian khổ, thiên tai, địch họa, nông dân toàn tỉnh đã ghi bằng vàng năng suất lúa 5 tấn/ha (năm 1966), đánh dấu mốc lịch sử về năng suất lúa của miền Bắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen. Dù Thái Bình chỉ chiếm 5% diện tích đất đai của miền Bắc nhưng đã đóng góp từ 10 - 12% tổng số lương thực cho Nhà nước. Trong 4 năm (1965 - 1968), Thái Bình đã giao nộp 337.110 tấn lương thực cho Nhà nước, bằng số lương thực

"5 TẤN THỐC" góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ra sức thi đua lao động sản xuất, viết nên "Bài ca năm tấn", góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".



Từ 5 tấn thóc (năm 1966), đến nay năng suất lúa của tỉnh đã đạt trên 13 tấn/ha.

sản xuất trong một năm của tỉnh những năm 50 của thế kỷ trước. "Bài ca năm tấn" sống mãi với thời gian, tạo động lực để Thái Bình tiếp tục phấn đấu đưa năng suất lúa tăng lên không

ngừng: 5 tấn năm 1966, 7 tấn năm 1974 rồi 10 tấn năm 1990 và hiện nay là trên 13 tấn/ha/năm. Như vậy, hạt thóc Thái Bình những năm 1965 - 1975 vừa cung cấp cho tiến

tuyến lớn miền Nam vừa bảo đảm nhu cầu lương thực tối thiểu cho các lực lượng lao động ở hậu phương. Thái Bình luôn đóng góp sức người, sức của ở mức cao nhất cả nước, qua đó góp

phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Đào Thị Mận, 71 tuổi, 51 năm tuổi đảng, thôn An Bài, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng



Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba sẵn sàng" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tôi đã xung phong đi dân công đào đất đắp đê ngăn lũ tràn vào thị xã, giờ là thành phố Thái Bình. Lúc đó phong trào thi đua tiến tuyến với hậu phương, hậu phương với tiến tuyến rất sôi nổi, phần đầu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", thực hiện vượt kế hoạch giao. Cứ mấy bay đến là chúng tôi chiến đấu, máy bay đi lại sản xuất bình thường. Bản thân tôi có lần suýt chết bởi bom đạn địch khi đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn tiếp tục ở lại đào đất đắp đê. Trong sản xuất, ai cũng hăng say làm bèo hoa dâu, lấy bùn, làm phân xanh, trong đó thanh niên còn chịu trách nhiệm chính trong việc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa. Vinh dự cho tôi được đi Trường Trung cấp Nông nghiệp và làm công tác đoàn xã nên đã mạnh dạn áp dụng các kiến thức đã học về làm phân xanh, phân chuồng bón lúa, kỹ thuật làm mạ, thực hiện cấy thẳng hàng... đồng thời phổ biến cho các đoàn viên cũng làm nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra còn đưa các giống lúa mới vào sản xuất, thực hiện "ngày làm thêm giờ, giờ làm thêm việc".

Bà Đào Thị Cậy, 77 tuổi, thôn Quang Trung, xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư



Vinh dự cho tôi được là một trong những thành viên của Đội thủy lợi Quang Trung có nhiệm vụ bảo đảm đê điều và các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày đó tôi thường đi làm công trường ở các con sông lớn như sông Kiến Giang, sông Lân, đắp đê Trà Lý và góp phần lớn vào công tác làm thủy lợi nhỏ của địa phương, khai những dòng mương để đưa nước vào đồng. Tôi còn tham gia phong trào sản xuất của hợp tác xã, đảm nhận cả cày, bừa, cấy lúa, làm cỏ, tát nước, chăm sóc lúa. Với phong trào làm bèo hoa dâu, chị em phụ nữ làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm; làm phân hữu cơ bằng cách cắt cỏ ủ chượng lợn hoặc ủ ở các đầu ruộng... Tất cả các công đoạn đều làm thủ công và dùng sức người nhưng không ai nản lòng. Bản thân tôi mỗi ngày làm hơn mẫu bèo hoa dâu, có đêm còn đi kéo xe một mình từ Vũ Lạc lên đê Trà Lý rồi ra Tân Đệ, thậm chí ra tận Hải Phòng kéo phân đạm bằng xe ba gác đi bộ về. Hoạt động tích cực của Đội thủy lợi Quang Trung đã góp phần đưa Thái Bình trở thành tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt năng suất lúa 5 tấn/ha.

THU HIÊN - THU THỦY

Đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 17/4, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã bố trí cán bộ, công chức đi làm trở lại bình thường, tiếp nhận và giải quyết tất cả thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.



Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình.

Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, số lượng người đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình khá đông. Khi đến làm việc, người dân được nhân viên bảo vệ hướng dẫn khai báo thông tin, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Đối với những người có thân nhiệt cao đồng ý yêu cầu đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Để tránh tình trạng tập trung đông người, bảo đảm khoảng cách an toàn, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố quy định mỗi lĩnh vực chỉ tiếp lần lượt từng người vào giải quyết TTHC. Ông Tạ Xuân Hải, tổ 1, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình cho biết: Khi đến đây tôi cảm thấy yên tâm khi Bộ phận triển khai các biện pháp phòng, chống dịch rất tốt. Tôi cho rằng đây là

những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe mọi người trong tình hình hiện nay đồng thời hạn chế dịch bệnh lây lan. Theo ông Vũ Mạnh Hoàng, Phó Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố: Từ ngày 17/4, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã bố trí cán bộ, công chức đi làm trở lại bình thường; tiếp nhận và giải quyết tất cả các loại TTHC đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân. Trước đó, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố phân công cán bộ trực luân phiên tại bộ phận, tuy nhiên chỉ tiếp nhận các TTHC mà không phải đi xác minh thực địa để bảo đảm đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cũng từ ngày 17/4, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã bố trí tất cả cán bộ đi làm trở lại.

Trước đó, Trung tâm đã đẩy mạnh việc giải quyết TTHC qua môi trường mạng; đối với những TTHC không giải quyết được qua môi trường mạng thì bố trí cán bộ làm việc luân phiên tại Trung tâm để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 - 15/4, Trung tâm đã tiếp nhận 949 hồ sơ (trong đó có 388 hồ sơ trực tuyến chiếm 40,8%). Theo ông Nguyễn Việt Huy, Phó Giám đốc Trung tâm: Hiện nay, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường mạng và dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện bố trí đầy đủ cán bộ tại Trung tâm để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Trung tâm như tổng

vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng trong khuôn viên và trụ sở làm việc. Cán bộ, nhân viên và khách đến làm việc tại Trung tâm được yêu cầu đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào trụ sở. Đo thân nhiệt thường xuyên đối với cán bộ, nhân viên và khách đến làm việc, trường hợp phát hiện người có thân nhiệt cao thì yêu cầu đến các cơ quan y tế để kiểm tra. Đặc biệt, Trung tâm giới hạn tối đa 10 khách làm việc cùng lúc trong trụ sở để bảo đảm giãn cách xã hội theo quy định.

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đều sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết tất cả các loại TTHC đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân. Để phòng, chống dịch Covid-19 thì người dân nên tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện để góp phần giảm thiểu việc tập trung đông người nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã tăng cường lực lượng tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sau khi nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp có thể trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại quầy của bưu điện ngay trong trụ sở. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh luôn sẵn sàng, bảo đảm về lao động và các phương tiện tại các địa điểm giao dịch của bưu điện để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần hạn chế việc tập trung đông người nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

ĐẠO QUYÊN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả góp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ tại nhà người hưởng. Đây là việc làm thiết thực trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân.

8 năm qua, ông Nguyễn Chí Tịnh, thôn Thống Nhất, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) hàng tháng đều lên nhà văn hóa xã để lĩnh lương hưu. Tuy nhiên, tiền lương hưu tháng 4 và tháng 5 này, ông được cán bộ, nhân viên bưu điện đến tận nhà để chi trả. Ông Tịnh chia sẻ: Tôi rất phấn khởi khi được cơ quan Bưu điện cử cán bộ đến tận nhà để chi trả lương hưu tháng 4 và tháng 5. Tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, giúp những người cao tuổi như tôi không phải đi lại xa, tránh tập trung đông người và góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Tôi rất cảm ơn cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã quan tâm đến những người cao tuổi.

Cũng như ông Tịnh, dù đã 73 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Phương, tổ 7, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) hàng tháng vẫn đạp xe lên UBND thị trấn Đông Hưng để lĩnh lương hưu. Bà Phương cho biết: Được cán bộ và nhân viên bưu điện đến tận nhà để chi trả lương hưu tháng 4 và tháng 5, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Chúng tôi vừa không phải đi lại, ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19 mà vẫn được nhận lương hưu đầy đủ.

Nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi của người hưởng, đồng thời bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh đã tập trung cả nhân lực và vật lực để lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) có thể kịp thời đến tay người hưởng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh

NORRED DỰ ÁN HỖ TRỢ Y TẾ HƯỚNG TỚI BHYT TOÀN DÂN

Bảo đảm quyền lợi cho người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 80.000 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hình thức nhận bằng tiền mặt. Với những trường hợp này, cán bộ, nhân viên bưu điện sẽ đến từng nhà để chi trả. Nếu người hưởng không thể sắp xếp thời gian để nhận tiền tại nhà; người hưởng đã đăng ký nhận tiền tại nhà nhưng nhiều lần nhân viên chi trả liên lạc vẫn không sắp xếp được lịch nhận tiền; người hưởng có địa chỉ nhận tiền không đúng địa bàn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì chủ động liên hệ với cơ quan Bưu điện để được tư vấn về thời gian nhận tiền tại bưu cục phù hợp, tránh tiếp xúc đông người, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Riêng đối với người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM: thực hiện chi trả như quy trình

hiện hành, Bưu điện tỉnh chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cả 2 tháng vào tài khoản của người hưởng ngay sau khi nhận được tiền và danh sách do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển sang. Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cơ quan Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. Việc linh hoạt các hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người hưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

THU HOÀI



Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân nhận lương hưu tại nhà.